



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๙๓๒๑ ๒๗๖๒

ที่ สร ๐๙๒๒.๐๑/ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงาน ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา (ผ่านประธานตัวชี้วัด ๒.๖)

ด้วยได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ดำเนินการวิเคราะห์พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยยกระดับผลคะแนนประเมิน IIT ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ประเด็น การใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินราชการ โดยคณะทำงานได้พิจารณาประเด็นในการดำเนินการในลำดับแรก คือประเด็นการใช้งบประมาณ การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการสอบถามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการการพัฒนาช่องทางสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งการสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน ยังไม่เพียงพอ จึงได้เพิ่มเติมช่องทางสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงานงบประมาณ/โครงการ เช่น การจัดประชุมชี้แจง , การประชุมผ่านระบบ ZOOM , Line OA และผ่านกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน เป็น One page โดยดำเนินการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ และการกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับบุคลากร เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสอบถาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ฯ ตามรายละเอียดรายงานการประชุมซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เรียน พล.ตอ.อรช.:ศก
เรียน พล.ตอ.ศิริพร พล.ตอ.ศุภมาส ยุกต์เกษียรต์

- นช.

๑๐๓๖๔

(นางภิญญา ศรีเงินถม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เลขานุการตัวชี้วัด ๒.๖

นช. -
-
-

ภทช
๒๓/๑๒
ภ.ภทช๑๑๖๖๖๖๖๖๖๖๖
๘ ๐๑.๖๔

. ยชว.
. ๒๗ มย. + ๐ก.
๑๓/๑๒๒๐๑๖

๘ ๐๑.๖๔

(นายอรุณสิทธิ์ แดงมณี) - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา